

## **PHÁT ĐỘNG**

### **Phong trào thi đua "Doanh nghiệp Lạng Sơn hội nhập và phát triển"**

Hiện nay, toàn tỉnh Lạng Sơn có trên 2.300 doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật doanh nghiệp; các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, tạo việc làm cho khoảng 40 nghìn lao động trên địa bàn; ngày càng có nhiều doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước, làm tốt công tác an sinh xã hội. Khối doanh nghiệp ngày càng phát triển đã khẳng định môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều cải thiện, khuyến khích khởi nghiệp, tạo được niềm tin trong kinh doanh.

Để các doanh nghiệp, doanh nhân không ngừng thi đua sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, UBND tỉnh Lạng Sơn phát động phong trào thi đua "Doanh nghiệp Lạng Sơn hội nhập và phát triển" đến các cấp, các ngành, các địa phương và đông đảo cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Cụ thể như sau:

#### **I. MỤC TIÊU THI ĐUA**

Không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát huy những tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tiếp tục cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng an toàn, thân thiện, hiệu quả, cải cách bộ máy hành chính theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, giải quyết kịp thời khó khăn của doanh nghiệp. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh Lạng Sơn có khoảng 3.500 doanh nghiệp, tạo việc làm cho trên 50 nghìn lao động trên địa bàn.

#### **II. NỘI DUNG THI ĐUA**

##### **1. Đối với chính quyền các cấp**

- Đồng thuận cao trong thực hiện chủ trương của Chính phủ đối với phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay là: *Nuôi dưỡng, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt có năng lực cạnh tranh trên thương trường quốc tế; hình thành được các sản phẩm, thương hiệu Việt danh tiếng, mang tầm khu vực và thế giới; thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị và mạng phân phối toàn cầu.* Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả **"Ba đồng hành, Năm hỗ trợ"** đối với doanh nghiệp. Cụ thể:

Ba đồng hành là: (1) Đồng hành đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; (2) Đồng hành trong hoàn thiện thể chế pháp luật trên các

lĩnh vực, đảm bảo công khai, minh bạch, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; (3) Đồng hành xây dựng và thực hiện tốt cơ chế đối thoại, tham vấn ý kiến của doanh nhân.

Năm hỗ trợ là: (1) Hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; (2) Hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động, trong đó chú trọng mở rộng thị trường, đẩy mạnh áp dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ thông tin, nâng cao năng suất lao động; (3) Hỗ trợ tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm quyền kinh doanh, bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh; (4) Hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với doanh nghiệp; (5) Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

- Tập trung phát triển nhanh Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực thông quan; tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; hiện đại hóa trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện các hình thức rút ngắn thời gian kiểm hoá, kiểm soát, bốc xếp, trung chuyển hàng hoá qua biên giới, bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện trong hoạt động xuất nhập khẩu. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu của Khu Kinh tế cửa khẩu. Tích cực phát triển kinh tế thương mại, tạo môi trường thông thoáng trong lưu thông hàng hoá xuất khẩu; kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu; tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại ... Đẩy mạnh sản xuất hàng hoá, cung ứng dịch vụ; tuyên truyền thực hiện tốt Cuộc vận động "*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*"; thực hiện các biện pháp điều tiết, bình ổn thị trường, dự trữ, lưu thông, phân phối hàng hoá thông suốt ...

- Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, phục vụ trực tiếp nông nghiệp, nông thôn, kinh tế cửa khẩu; đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị tại các thị trấn, thành phố; thực hiện tốt công tác quy hoạch đô thị. Đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch tại một số địa điểm có tiềm năng; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu du lịch Mẫu Sơn thành Khu du lịch quốc gia.

- Phát triển hệ thống doanh nghiệp; tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; kết nối ngân hàng thương mại với doanh nghiệp để huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất kinh doanh. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư của doanh nghiệp, hợp tác xã, khai thác tiềm năng, lợi thế của các vùng sản xuất trọng điểm, sản phẩm chủ lực. Thực hiện một số dự án điểm về hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng hỗ trợ đầu tư "trọng gói".

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp chính quyền. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, quy trình và công khai các thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của cơ quan nhà nước để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát thực hiện, góp phần phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các nhóm giải pháp kiểm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách, phân đầu thu đạt và vượt dự toán đề ra, trong đó tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp để đẩy mạnh

tăng thu ở các nguồn thu có tiềm năng và các khoản còn thất thu. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng ngân sách.

## **2. Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh**

- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Sản xuất kinh doanh giỏi”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”; phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”; “Sáng kiến cải tiến hiệu quả sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ để hội nhập quốc tế, gắn với hưởng ứng có hiệu quả phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh hàng năm.

- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh, thi đua thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động như: Chế độ tiền lương, thưởng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; các chế độ ưu đãi người lao động như: Chế độ ăn ca, phụ cấp xăng xe và động viên người lao động khi đau ốm, rủi ro... Xây dựng và ký thỏa ước lao động tập thể, hướng dẫn người lao động ký hợp đồng lao động; phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tuyên truyền và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; trang bị bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ cho công nhân, người lao động. Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý, sử dụng, khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường; thực hiện xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn về an ninh trật tự, doanh nghiệp văn hóa.

- Thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội và phát triển cộng đồng trên địa bàn, thực hiện các hoạt động thiết thực và nhân văn, nhân ái như đền ơn đáp nghĩa; hiến máu nhân đạo; hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm; hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin, người khuyết tật; trao học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học và có hoàn cảnh khó khăn; công tác người cao tuổi ... gắn với thực hiện Phong trào thi đua “*Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau*”.

## **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

- UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên, đột xuất hoặc theo chuyên đề, cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí thi đua đảm bảo thiết thực; lựa chọn những công việc, công trình cụ thể; tập trung những nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó khăn, vướng mắc, lĩnh vực còn hạn chế, gắn với đối tượng là doanh nhân, doanh nghiệp, nhằm tạo động lực, chuyên biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ cả về chất lượng và số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tôn vinh và nhân rộng các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, có đóng góp lớn cho xã hội.

- Mỗi doanh nghiệp, doanh nhân phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, chung sức đồng lòng, đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tập hợp thành sức mạnh thời đại của cộng đồng doanh nghiệp Lạng Sơn nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức để tiếp tục khởi nghiệp và phát triển bền vững, làm giàu cho mình, vì sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, vì sự thịnh vượng của đất nước trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tỉnh phối hợp chỉ đạo tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên tích cực hưởng ứng đợt thi đua; quan tâm phát hiện, giới thiệu các nhân tố mới là các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu xuất hiện từ phong trào thi đua thông qua các hội nghị, diễn đàn và phương tiện thông tin đại chúng.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua, tăng thời gian, thời lượng, chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền những thành quả của phong trào thi đua, kịp thời nêu gương các doanh nghiệp, doanh nhân điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong xã hội.

- Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực của Hội đồng TĐKT tỉnh) phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Hội đồng TĐKT tỉnh, UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức, thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kịp thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp tổng kết, đánh giá, bình xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

UBND tỉnh đồng hành, hỗ trợ để các doanh nghiệp phát triển và thành công. Đề nghị các doanh nhân, doanh nghiệp tích cực nỗ lực làm giàu, phát huy tinh thần doanh nhân, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội để xây dựng Lạng Sơn giàu mạnh và thịnh vượng./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng TĐKTTW;
- Ban TĐKTTW;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Các đơn vị trong Cụm thi đua của tỉnh;
- Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh);
- C, PCVP, các phòng CM, TH-CB;
- Lưu: VT, KG-VX (LHH).

**CHỦ TỊCH**

**Phạm Ngọc Thuởng**